



ข่าวเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2280-4085 ต่อ 1102, 1303-5 โทรสาร 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓ "ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าว แก่สื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๓ เรื่อง "ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์โตมอนต์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ



กระบวนการสร้างแนวคิดทิศทางแผนฯ ๑๑

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา สศช. ได้ใช้การประชุมประจำปีเป็นเวทีรายงานผลการพัฒนา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้จัดประชุมในหัวข้อ "จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐... สู่วision ๑๑" เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

นอกจากนี้ ยังได้สอบถามความเห็นจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดการสัมมนาระดับภาค รวมทั้งจัดการ



ประชุมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มสื่อมวลชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปส่งข้อเสนอแนะเข้ามา ซึ่งขณะนี้ สศช. ได้นำมาประมวลเป็น "ร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยประมาณ ๒,๐๐๐ คน

การประเมินความเสี่ยงของประเทศ

ในขณะที่จัดทำแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ ๕ ประการ

คือ (๑) การบริหารภาครัฐอ่อนแอ อำนาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ประชาชนไม่เคารพกฎหมายและกฎ กติกา การดำเนินงานภาครัฐไม่โปร่งใส ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริตประทุมิชอบ

นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ

(๒) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การพึ่งเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกและการใช้แรงงานราคาถูก เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และกฎ กติกาที่กีดกันทางการค้า ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตลดลง



เศรษฐกิจไทยใช้เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตน้อย ทำให้ไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การผลิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ

(๓) โครงสร้างประชากรไม่สมดุลใน ๓ มิติ ทั้งอายุ คุณภาพ ความรู้และทักษะ เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น แต่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเริ่มลดลง ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตลดลง มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานที่มีคุณภาพจะสูงขึ้น ขณะที่แรงงาน ๕ คน สามารถรับภาระผู้สูงอายุ ๑ คน แต่อีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า เหลือแรงงานเพียง ๓ คนที่จะดูแลผู้สูงอายุ ๑ คนได้ ทำให้ภาระการพึ่งพิงสูง ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ (๔) ค่านิยมที่ดั่งามของไทยเสื่อมถอย ผู้คนมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทำให้สมาชิกในครอบครัว/ชุมชนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ การบริโภคสูง ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ดั้งเดิมถูกละเลย มีความแตกแยก ขาดความสามัคคี มีการพิทักษ์ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และขาดการเคารพสิทธิผู้อื่น



(๕) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ความรุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความมั่นคงอาหาร เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง และเกิดภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความยากจนสูงขึ้น เกิดการอพยพย้ายถิ่น มีความเสี่ยงสูงจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ขณะที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และความสมดุลและยั่งยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ ๒ ประการ คือ (๑) **ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนของชาติ** เป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางด้านจิตใจของคนไทยที่ต้องเชิดชู รักษาให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยตลอดไป การยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์ก่อให้เกิดพลังในสังคมไทยที่พร้อมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญให้ลุล่วง โดยดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง (๒) **ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ** เป็นแหล่งสร้างงาน



ผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย จึงจำเป็นต้องคงภาคการเกษตรไว้เป็นหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งการส่งเสริมให้ภาคการเกษตรมีส่วนสำคัญในการลดความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศ เสริมสร้างให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรขยายตัว ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคงและสามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น และนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควบคู่กับการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาขยายให้กว้างขวาง และทำให้ภาคการเกษตรเข้มแข็งและผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

(๓) **การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย** นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบและรู้เท่าทัน การน้อมนำวิทยาการพระราชทานมาประยุกต์ใช้ ทั้งจากโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และโครงการทดลองในหลากหลายพื้นที่ ปฏิรูประบบการจัดการความรู้โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยและความรู้สมัยใหม่ และความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา และเพิ่มสมรรถนะของประเทศในทุกด้าน สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ เพื่อยกระดับประเทศให้อยู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต (๔) **สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม** ส่งเสริมให้



ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์มาลดอิทธิพลของความทันสมัยและช่องว่างในสังคม ครอบคลุมพร้อมเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสำนึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในสังคมเกษตรที่มีความเป็นมิตรสูง มีน้ำใจไมตรี มาส่งเสริมให้คนที่มีทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน

รับฟังความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เพื่อเป็นเครื่องคุ้มกันให้คนไทยสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

(๕) **ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ** คนในชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกระดับ ต้องส่งเสริมให้ร่วมกัน

หาความรู้และวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมบนฐานทรัพยากรของท้องถิ่น เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในทุกด้าน อาทิ การกำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน การเรียนรู้เชื่อมโยงวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพึ่งตนเองในระบบทุนชุมชน ธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตในชุมชน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ชุมชนตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ (๖) **ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราช และเป็นมิตรกับนานาชาติ** ในปัจจุบันมีการกำหนด กฎ กติการะดับโลกที่ไทยต้องยอมรับและและมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศไทยต้องนำความเป็นเอกราช และการเป็นมิตรที่ดี มาใช้ในการเจรจาต่อรองให้เกิดความน่าเชื่อถือ ยอมรับฟังเหตุผล และสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อตกลงได้จริง ทำให้การเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม



ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

สำหรับร่างทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ ได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ **“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”** โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา ได้แก่ (๑) สังคมไทยมีความสุข อย่างมีธรรมาภิบาล (๒) หลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน (๓) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น (๔) โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ (๕) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น



(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนด **ยุทธศาสตร์ของแผนฯ** ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (๓) ยุทธศาสตร์การสร้าง ความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค และ

นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ

สำหรับกำหนดการประชุม ภาคเช้าเริ่มด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง **“รัฐบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย”** จากนั้นเป็นการนำเสนอ เรื่อง **“ทิศทาง การพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”** โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย **ดร.อำพน กิตติอำพน** เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้นำเสนอ และผู้อภิปรายประกอบด้วย **คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์** ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ **นายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัชฎ์** ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ **นายดุสิต นนทะนาคร** ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวคิด ทิศทางแผนฯ ๑๑

ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจเข้มแข็งบนฐานความรู้และมีภูมิคุ้มกัน (๒) การพัฒนาคนและสังคมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ (๓) การสร้างสมดุลอาหารและพลังงานบนฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (๔) การบริหารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติ



ทั้งนี้ สศช. จะนำข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประมวลและเรียบเรียงเป็นร่างแผนฯ และนำเข้าสู่กระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้แผนฯ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อไป

ถ่ายทอดสดให้ทั่วประเทศมีส่วนร่วม

สำหรับผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม สามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๓๐ น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม ๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์ และเครือข่ายทั่วประเทศ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. และรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. สำหรับเอกสารประกอบการประชุม สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของ สศช. เช่นกัน
